



ที่ พย ๐๐๒๓.๒ / ว ๑๓๔๑๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตร
ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการวิจัยติดตามและประเมินการจัดอบรม
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
<https://course.kurupatana.ac.th>

จังหวัดพะเยาพิจารณาแล้ว จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบประวัติ
การอบรมและประเมินการจัดอบรม ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th> หรือสแกน QR Code
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมือง ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓ - ๒๔ ต่อ ๑๙

- ฝ่าย บท. กง.บถ. กง.สส.
 กง.กม. กง.กก.

๒๔๓/๑๗๑๑/๕



สถ.พย.
เลขที่ ๑๑๖๕
วันที่ 16 พ.ย. 2565
เวลา

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๗๑๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรม และประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการวิจัยติดตาม และประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยกำหนดเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th> ในกรณีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรม ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th>



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

QR CODE เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

